



ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด

**ราคากลาง 390,000.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นขอสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 195,500.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ขึ้นไป กับสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร (ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่น.....

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยยื่นของสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในวันเวลาราชการ และยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอำเภอสรีสัชนาลัย อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 - 11.30 น.

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอำเภอสรีสัชนาลัย อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท (-ห้าร้อย บาทถ้วน -) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5567 - 3031 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รุ่งอรุณ คำโมง

(นางรุ่งอรุณ คำโมง)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว